

Số: 110a/KH-THCSYT

Uông Bí, ngày 31 tháng 01 năm 2020

KẾ HOẠCH

Phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020 và bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) tại trường THCS Yên Thanh

Căn cứ Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 17/01/2020 của UBND Thành phố về Kế hoạch Phòng chống dịch bệnh Thành phố năm 2020;

Căn cứ Công văn số 04-CV/ĐU ngày 28/01/2020 của Đảng ủy phường Yên Thanh về việc phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV); Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 30/01/2020 của UBND phường Yên Thanh về Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra;

Công văn số 94/PGD&ĐT ngày 30/01/2020 của phòng GD&ĐT Uông Bí về Tăng cường phòng chống dịch cúm virus Corona;

Căn cứ tình hình thực tiễn của đơn vị,

Trường THCS Yên Thanh xây dựng Kế hoạch triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020 và bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, học sinh và cha mẹ học sinh về nguyên nhân, hậu quả, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân; chủ động trong việc đảm bảo các điều kiện chăm sóc sức khỏe, vệ sinh học đường và an toàn trường học.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, chính quyền địa phương trong việc giáo dục học sinh các kỹ năng phòng, chống dịch bệnh, các kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe, an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; đảm bảo dinh dưỡng hợp lý kết hợp với rèn luyện thể lực phù hợp với thể trạng của học sinh và điều kiện gia đình để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể dự phòng các bệnh lây nhiễm

Xác định công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (nCoV) là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách đối với tất cả các cá nhân và tổ chức trong nhà trường, tuyệt đối không chủ quan. Quản lý, giám sát các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao, phát hiện sớm trường hợp viêm phổi cấp do virus corona (nCoV) (nếu có); báo cáo với các cơ quan chức năng xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong.

- Công tác tuyên truyền, quán triệt phải được thực hiện thường xuyên với các hình thức phù hợp, đảm bảo không gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho học sinh.

2. Nội dung thực hiện

2.1. Tuyên truyền về các bệnh dịch thường gặp và dễ lây lan mùa đông xuân

- Các bệnh cúm: H5N1, H7N9, H8N10, H5N6
- Bệnh Sởi – rubella; sốt xuất huyết; bệnh dại;
- Bệnh tay – chân – miệng; bệnh tả; viêm gan B;
- Bệnh viêm phổi nặng do virus
- Các bệnh truyền nhiễm gây dịch khác như: liên cầu lợn, thương hàn ...vv.

2.2. Đối với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới virus corona (nCoV)

a. Triển khai, quán triệt tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường đầy đủ nội dung trong các văn bản chỉ đạo:

+ Công điện số 121/CĐ-CP ngày 23/01/2020 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra; Công văn 850/LĐLĐ ngày 30/01/2020 của Liên đoàn lao động tỉnh QN triển khai thực hiện chỉ thị số 05/CT-TTg về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra;

+ Chỉ thị Số 31-CT/TU ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona;

+ Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 23/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virut Corona (nCoV);

+ Kế hoạch số 06/KH-BCĐ ngày 21/01/2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên người (UBND tỉnh Quảng Ninh) về việc đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV);

+ Công văn 438/UBND-VX4 ngày 26/01/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tiếp tục tăng cường các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV);

+ Công văn 212/SYT-NVY ngày 24/01/2020 của Sở y tế tỉnh Quảng Ninh V/v triển khai Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 22/01/2020 và Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 23/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virut Corona (nCoV);

+ Chỉ thị số 31 CT-TU Ban thường vụ thành ủy Uông Bí ngày 24/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV);

+ Công văn 166/UBND-VHTT ngày 30/01/2020 của UBND thành phố Uông Bí về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona;

+ Công văn số 11-CV/ĐU ngày 28/01/2020 của Đảng ủy phường Yên Thanh về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV)

+ Công văn số 04-CV/ĐU ngày 28/01/2020 của Đảng ủy phường Yên Thanh về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra

+ Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 30/01/2020 của UBND phường Yên Thanh về Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra;

+ Công văn số 43/CĐ-BGDĐT ngày 28/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm chủ động phối hợp với các sở y tế và cơ quan có liên quan của địa phương triển khai một số công việc để ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó có hiệu quả nhất trong trường học;

+ Công văn 260/BGD-GDTC ngày 31/01/2020 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong trường học;

+ Công văn 147/SGS-CTTT ngày 28/01/2020 của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV);

+ Công văn số 94/PGD&ĐT ngày 30/01/2020 của phòng GD&ĐT Uông Bí về Tăng cường phòng chống dịch cúm virut Corona. Và các tài liệu hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona.

b. Chủ động xây dựng phương án hành động cụ thể nhằm đảm bảo sức khỏe cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Theo dõi và quản lý tốt sức khỏe học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh; khi có hiện tượng bất thường hoặc dịch bệnh xảy ra phải thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch lây lan trong trường học.

c. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân. Giáo dục học sinh làm tốt nhiệm vụ là cầu nối tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh cho gia đình và cộng đồng.

d. Hướng dẫn học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc; giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi; cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.

e. Theo dõi thường xuyên các phương tiện truyền thông chính thống để kịp thời nắm bắt thông tin liên quan đến việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra. Hướng dẫn, quản lý không để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, không chính xác loan truyền trên các trang mạng xã hội, gây lo lắng, hoang mang trong cộng đồng (*Thông tin báo chí về dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona (2019-NCOV) ngày 28/01/2020 của Sở y tế Quảng Ninh*).

g. Phối hợp với trạm y tế phường Yên Thanh trong công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức phòng, chống dịch bệnh; công tác phun dung dịch khử khuẩn phòng học, lớp học, các khu vực nhà vệ sinh, nơi tập kết rác thải ngay sau kỳ nghỉ tết nguyên đán. Tăng cường kiểm tra công tác dọn vệ sinh của nhân viên lao công nhà trường. Chú ý đảm bảo vệ sinh nước uống, bình đựng nước, ca uống nước của học sinh. Định kỳ 1 lần/ tuần tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh lao động dọn vệ sinh môi trường, vệ sinh khử khuẩn lớp học.

h. Dừng tổ chức các hoạt động trải nghiệm, tham quan, các hoạt động tập trung đông người hoặc phải tiếp xúc với người lạ ngoài nhà trường. Theo dõi hàng ngày sĩ số học sinh, diễn biến tình hình sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường; nếu có trường hợp học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường ốm, sốt hoặc nghi ngờ có nguy cơ nhiễm bệnh thì cho nghỉ để đi khám bệnh, đồng thời báo cáo kịp thời về cơ quan quản lý cấp trên.

i. Tuyên truyền để gia đình học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có người thân về từ nước ngoài, đặc biệt là vùng có dịch, phải chủ động theo dõi sức khỏe, báo cáo kịp thời đối với cơ quan y tế nếu có biểu hiện bất thường liên quan đến căn bệnh này.

2.3. Thời gian, hình thức tuyên truyền

- Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên: Tuyên truyền, quán triệt qua cuộc họp giao ban (thứ hai ngày 03/02/2020), họp HĐSP (dự kiến 05/02/2020); qua thư điện tử, nhóm zalo, website nhà trường.

- Đối với học sinh:

+ Tuyên truyền dưới cờ: 7h15', thứ hai ngày 03/02/2020

+ Tuyên truyền qua bản tin phát thanh măng non: 15' đầu giờ, giữa giờ các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7.

+ Tuyên truyền pano tại khu rửa tay, các bảng tin, lớp học, cổng trường.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch (PCD) viêm phổi cấp do chủng mới của virut corona, gồm các đồng chí:

- Đ.c Phan Thị Bích Huệ - Hiệu trưởng- trưởng ban:

- Đ.c Phạm Thị Hảo - Phó Hiệu trưởng- Phó trưởng ban

- Đ.c Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng Ban đại diện CMHS nhà trường - Phó ban

- Các ủy viên:

+ Đ. Phạm Trang Hạ - GV, kiêm nhiệm phụ trách công tác y tế học đường

+ Đ.c Ngô Hạnh Phương - TPT Đội

+ Đ.c Phạm Thanh Hương - nhân viên kế toán, văn thư

+ 12 đ/c giáo viên chủ nhiệm lớp

3.2. Phân công nhiệm vụ

- Đ.c Phan Thị Bích Huệ - Hiệu trưởng - Trưởng Ban chỉ đạo PCD:

+ Chủ động nắm bắt tình hình sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường (những người có liên quan gần đến các thành viên của nhà trường), báo cáo trực tiếp với cấp trên khi cần thiết;

+ Chỉ đạo kịp thời công tác tuyên truyền, phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) khi có hướng dẫn của cấp trên và các cơ quan, đơn vị liên quan;

+ Phối hợp với chính quyền địa phương, trạm y tế phường Yên Thanh trong công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức phòng, chống dịch bệnh; công tác phun dung dịch khử khuẩn phòng học, lớp học...vv.

- Đ.c Phạm Thị Hào - Phó Hiệu trưởng - Phó Trưởng Ban chỉ đạo PCD:

+ Theo dõi nắm bắt sĩ số học sinh nghỉ hàng ngày, lý do nghỉ (đặc biệt nắm bắt rõ tình trạng sức khỏe đối với những học sinh nghỉ ốm, thời gian và số ngày nghỉ);

+ Kiểm tra, giám sát giáo viên trong việc tuyên truyền, hướng dẫn học sinh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lưu ý hướng dẫn học sinh rửa tay đúng cách bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn đặc biệt là sau khi đi vệ sinh, song phải biết giữ vệ sinh chung không làm nước tung tóe khắp nơi, không lãng phí nước, xà phòng, hoặc dung dịch sát khuẩn);

+ Chỉ đạo giáo viên Tổng phụ trách Đội trong việc tổ chức tuyên truyền qua bản tin phát thanh măng non, thông tin tại bảng thông báo và các phòng học;

+ Chỉ đạo bộ phận y tế học đường thường xuyên phối hợp với trạm y tế phường nắm bắt các thông tin tuyên truyền, các cách phòng chống dịch và công tác chăm sóc sức khỏe học sinh.

- Đ.c Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng Ban đại diện CMHS nhà trường - Phó Trưởng Ban chỉ đạo PCD: phối hợp với nhà trường trong việc thông tin tình hình dịch bệnh tới cha mẹ học sinh; cập nhật, theo dõi tình hình sức khỏe của học sinh; hỗ trợ nhà trường trong công tác tổng vệ sinh, khử khuẩn phòng/lớp học (nếu cần).

- Đ.c Ngô Hạnh Phương - TPT Đội - Ủy viên Ban chỉ đạo PCD: tăng cường công tác tuyên truyền trên loa phát thanh; tăng cường công tác tuyên truyền tại các bảng tin; theo dõi sát sao sĩ số học sinh hàng ngày.

- Đ.c Phạm Trang Hạ - phụ trách y tế học đường - Ủy viên Ban chỉ đạo PCD:

+ Cập nhật thường xuyên tình hình diễn biến dịch bệnh trong nước, trong tỉnh, địa phương, đặc biệt là phạm vi trường học; các công văn, hướng dẫn chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh để thông tin kịp thời tới cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường;

+ Niêm yết các pano, tờ dán tuyên truyền tại các bảng tin; theo dõi sát sao sĩ số học sinh hàng ngày, khi phát hiện hoặc giáo viên/học sinh các lớp thông báo có học sinh có biểu hiện ốm sốt, hoặc nguy cơ mắc bệnh ... cần báo cáo ngay với Ban chỉ đạo của nhà trường và trạm y tế phường Yên Thanh;

+ Tham mưu với lãnh đạo nhà trường bổ sung về trang thiết bị y tế, thuốc uống đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh (nếu cần);

+ Chủ động lau dọn phòng y tế hàng ngày đảm bảo sạch, thoáng;

+ Kiểm tra công tác vệ sinh (đổ rác hàng ngày, lau nền các hành lang, dọn nhà vệ sinh học sinh ...) của nhân viên lao công; kiểm tra việc trực nhật, lau dọn phòng học, cửa sổ, cửa ra vào, tay nắm cửa của các lớp.

- Giáo viên chủ nhiệm lớp - Ủy viên Ban chỉ đạo PCD:

+ Kiểm tra nắm bắt sĩ số và tình hình sức khỏe học sinh hàng ngày; hướng dẫn học sinh mở cửa sổ, cửa lớp học để đảm bảo không gian thông thoáng; giám sát học sinh trực nhật sạch sẽ, nhắc nhở học sinh kỹ năng tự dọn dẹp giữ vệ sinh khu vực mình ngồi. Kịp thời báo cáo về Trưởng ban chỉ đạo các trường hợp bất thường về sức khỏe học sinh và nội dung liên quan công tác PCD.

+ Chủ động đề nghị cha mẹ học sinh phối hợp tổ chức dọn vệ sinh phòng học, khử khuẩn nền nhà, mặt bàn ghế, tay nắm cửa, các vật dụng trong phòng học bằng dung dịch sát khuẩn (nếu cần).

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh học sinh trong việc nâng cao chăm sóc sức khỏe cho học sinh tăng cường sức đề kháng trong mùa dịch bệnh: ăn sáng ở nhà trước khi đến trường, không ăn những đồ ăn không đảm bảo vệ sinh; khuyến khích phụ huynh nếu có điều kiện cho học sinh mang theo bình nước cá nhân để hạn chế các nguy cơ có thể lây nhiễm dịch bệnh; nhắc nhở, động viên học sinh chủ động đeo khẩu trang che mũi và miệng khi di chuyển từ nhà đến trường và cả khi tham gia các hoạt động giáo dục tại trường.

- Giáo viên bộ môn: Phối hợp với GVCN trong công tác kiểm tra nắm bắt sĩ số và tình hình sức khỏe học sinh; hướng dẫn học sinh mở cửa sổ, cửa lớp học để đảm bảo không gian thông thoáng; nhắc nhở học sinh giữ vệ sinh cá nhân và vệ sinh chung; tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona đặc biệt lưu ý học sinh những việc cần làm khi đến trường, khi ở nhà, những việc không nên làm ...vv.

- Bộ phận kế toán - thủ quỹ: đảm bảo trang bị các vật dụng cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch tại đơn vị (nước rửa tay, xà phòng, nước sạch...)

- Nhân viên lao công: Tăng cường công tác tổng dọn vệ sinh các dãy nhà, khu nhà vệ sinh học sinh, các bồn rửa, thùng rác, cống rãnh, đảm bảo khuôn viên nhà

trường luôn sạch, thoáng.

3.3. Công tác chuẩn bị trước khi học sinh đi học (trước ngày 03/02/2020)

- Sáng Chủ Nhật ngày 02/02/2020: nhà trường phối hợp với trạm y tế phường Yên Thanh phun khử khuẩn bằng dung dịch CloraminB toàn bộ phòng học, phòng chức năng, phòng làm việc, hành lang...; tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tổng dọn vệ sinh, lau sạch các trang thiết bị dạy học, bàn ghế, tay nắm cửa, cửa sổ, lan can cầu thang... vv.

- Tạm in những thông tin và những nội dung cần thiết dán tại khu rửa tay, nhà bếp, các lớp học, bảng tuyên truyền chăm sóc sức khỏe, phòng Đội, phòng y tế để tuyên truyền ngay trong buổi học đầu tiên.

Trên đây là Kế hoạch triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020 và bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) của trường THCS Yên Thanh, đề nghị các cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện và diễn biến hàng ngày nếu có vướng mắc hay những dấu hiệu liên quan đến dịch bệnh cần báo cáo ngay tới Ban chỉ đạo của nhà trường để kịp thời xin ý kiến chỉ đạo từ cấp trên.

Kế hoạch này sẽ được cập nhật và điều chỉnh thường xuyên, kịp thời để phù hợp với diễn biến của tình hình dịch bệnh cũng như quá trình triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên thực tế./.

Nơi nhân:

- , PGD (b/c);
- UBND phường (b/c);
- Trạm y tế phường (p/h);
- Ban CMHS; CB; GV; NV (t/h).

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

Phan Thị Bích Huệ

.....

.....